

## ARROW ลุ้นกำไร Q2 ฉลุย การันตีรายได้ปีนี้ทำนิวไฮ

**ทับทูน** ARROW คุยกำไรไตรมาส 2 ไกล่เคียง ไตรมาสแรกที่ 62.16 ล้านบาท พร้อมมั่นใจผลงานทั้งปีทำนิวไฮ รายได้ทะยานแตะ 1.2 พันล้านบาท หลังออเดอร์ไหลเข้าเพียบ ลุ้นได้รับอนุมัติ BOI ท่อร้อยสายไฟใต้ดินแล้ว จ่อขายปลาย Q3 นี้ หวังปีกรายได้เข้าพอร์ต 20 ล้านบาท โบนัส “แก๊งกำไร” ลุ้น

แตะไฮเดิม 14.80 บาท

นายชานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ ARROW เปิดเผยว่าบริษัทคาดว่าจะทำกำไรไตรมาส 2/2558 จะทำได้ใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2558 ที่มีกำไรสุทธิที่ 62.16 ล้านบาท → **อัปเดตหน้า 30**



(ต่อจากหน้า 31)

อีกทั้งบริษัทมั่นใจว่ารายได้และกำไรสุทธิปีนี้จะทำนิวไฮ ต่อจากปี 2557 โดยคาดว่ารายได้จะเติบโตประมาณ 20% จากปีก่อน หรือเติบโตอยู่ที่ 1,200 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิก็จะเติบโตไปตามทิศทางเดียวกันกับรายได้ ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 190-200 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ภายในครึ่งปีหลังทั้งหมด อีกทั้งบริษัทยังมีคำสั่งซื้อ(ออเดอร์) เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

### ● กำไรโค้งสองสวย

“ดูจากตัวเลขกำไรในไตรมาส 2/2558 น่าจะใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเราจะประชุมบอร์ดเพื่อสรุปตัวเลขจริงๆในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นน่าจะเห็นตัวเลขที่คิดว่าน่าจะเป็นผลเชิงบวกอย่างแน่นอน ส่วนทั้งปีคิดว่ายังทำนิวไฮได้ต่อจากปีก่อนหรือมีรายได้ประมาณ 1,200 ล้านบาท จากการที่เรายังมีออเดอร์เข้ามา และเราเองสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มการดำเนินงานก็ยังคงค่อนข้างดี” นายชานินทร์ กล่าว

ขณะเดียวกัน บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรหรือได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ในสินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟใต้ดินแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้สินค้าดังกล่าว และคาดว่าจะวางจำหน่ายสินค้าในตลาดได้ประมาณปลายไตรมาส 3/2558 เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะมีรายได้

จากท่อร้อยสายไฟใต้ดินปีนี้ประมาณ 20 ล้านบาท แต่ต้องรอคำสั่งซื้อ(ออเดอร์) ก่อนว่าจะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ บริษัทคาดหวังกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปีนี้จะมากกว่า 25% เนื่องจากบริษัทเน้นการควบคุมต้นทุน อีกทั้งราคาวัตถุดิบยังคงทรงตัว ประกอบกับปริมาณคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ปีนี้บริษัทขอรักษาให้อยู่ที่ระดับ 19%

### ● มั่นใจมาร์จิ้นพุ่งปรี๊ด

“เราค่อนข้างมั่นใจว่ามาร์จิ้นปีนี้จะมากกว่า 25% ไตรมาส 1 ที่ผ่านมาระทำได้ประมาณ 31% เราเน้นการควบคุมต้นทุน ซึ่งราคาวัตถุดิบตอนนี้ก็ไม่หวือหวามาก ประกอบกับปริมาณออเดอร์ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง น่าจะทำให้เรามีมาร์จิ้นที่ดีกว่าปีก่อนได้ ส่วนอัตรากำไรสุทธิดูจากฐานแล้วยังดีสม่ำเสมอ เราก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 19%” นายชานินทร์กล่าว

นายชานินทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับการที่ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงมากกว่า 35 บาท/ดอลลาร์สหรัฐนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบและการผลิตสินค้าแต่อย่างใด เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามภายในครึ่งปีหลังปี 2558 บริษัทวางแผนควบคุมและลดต้นทุนการผลิตลงอีก 5%

พร้อมกันนี้ บริษัทมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตหลักขึ้นอีก 10% จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 10,000-12,000 ตันต่อปี ซึ่งกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้น

ตามคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ที่มีเข้ามา อีกทั้งบริษัทมองภาพรวมธุรกิจท่อร้อยสายไฟในปี 2559 จะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตในปี 2559 อีก 15% เพื่อรองรับกับคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

นางสาวศศิมา หัตถกิจนิกร นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ ARROW ว่า แนะนำ “แก๊งกำไร” แนวรับอยู่ที่ 13.50 บาท ราคาหุ้นมีโอกาสขึ้นไปทดสอบนิวไฮเดิมที่ 14.80 บาท

ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ARROW ปิดวานนี้ (3 ส.ค.58) ที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.30 บาท หรือ 10.24% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 15.13 ล้านบาท